



# hiệp thông

BẢN TIN HÀNG TUẦN CỦA CỘNG ĐOÀN CÔNG GIÁO VIỆT NAM GIÁO XỨ THÁNH ANTÔN

## Chúa Nhật 3 Thường Niên • Năm Phụng Vụ B Ngày 21 Tháng 1 Năm 2018

### THEO THẦY GIÊSU

**Họ liền bỏ lưới và đi theo Người.**  
(Mc 1,18)

**Suy niệm:** Ca dao Việt Nam có câu: “Muốn sang thì bắc cầu kiều - Muốn cho hay chữ thì yêu lấy thầy.” Nền văn hoá Việt Nam vốn trọng đạo thì tất nhiên nó đòi hỏi phải tôn sư. Người học trò phải yêu mến kính trọng thầy giáo vì thầy là người dẫn đưa trò vào con đường đạo đức để sống cho đúng phẩm cách người công dân trong xã hội. Lời Chúa hôm nay đề cao thái độ tôn sư của các môn đệ đầu tiên đối với Chúa Giê-su.

Nước Thiên Chúa mà Đức Giê-su rao giảng không phải là một lý thuyết đạo đức nhưng là ơn cứu độ của Thiên Chúa ban nơi Đức Giê-su Ki-tô. Bởi thế muốn am hiểu và đón nhận Hồng Ân Nước Thiên Chúa thì phải hoán cải tâm hồn, đi theo Thầy Giê-su sống cuộc sống thân mật gắn bó với Ngài, noi gương các môn đệ tiên khởi này.

**Mời Bạn:** Con lối của nền kinh tế thị trường hiện nay làm cho xã hội mất đi những chuẩn mực đạo đức; và thậm chí các nhà mô phạm đạo đức cũng bị tác hại để đánh mất phẩm cách cao quý của mình. Người Ki-tô hữu luôn tin tưởng mến yêu theo chân Thầy Giê-su để luôn kiên vững

trong cuộc sống đầy thử thách cam go giữa đời.

**Chia sẻ:** Chia sẻ cho nhau kinh nghiệm cá nhân về ơn hoán cải tâm hồn qua sự gặp gỡ thân mật với Chúa Giê-su.

**Sống Lời Chúa:** Trong việc dạy và học giáo lý, chúng ta sẽ cố gắng phát huy lòng hiểu biết và yêu mến Chúa Giê-su. Nếu chỉ học thuộc lòng các câu hỏi-thưa mà không có lòng yêu mến Chúa Giê-su, thì còn thiếu sót nhiều lắm!

**Cầu nguyện:** Lạy Chúa, Chúa là con đường là sự thật và là sự sống. Xin cho chúng con luôn kết hiệp với Chúa để được sống mãi trong tình thân với Ngài.

#### BAN MỤC VỤ CỘNG ĐOÀN

<b>Linh Mục Chánh Xứ:</b>	Cha John Henderson
<b>Linh Mục Quản Nhiệm:</b>	Cha Giuse Đặng Hoàng Nhật
<b>Linh Mục Hưu Dưỡng:</b>	Cha Giuse Nguyễn Đức Hậu
<b>Chủ Tịch Cộng Đoàn:</b>	Anh Bùi Lợi
<b>Phó Chủ Tịch Nội Vụ:</b>	Anh Phạm Đình Hiếu
<b>Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ:</b>	Anh Nguyễn Tấn Trực
<b>Thủ Quỹ &amp; Tài Chánh:</b>	Anh Nguyễn Văn Bình
<b>Đại Diện Cộng Đoàn VN với GX Mỹ</b>	Anh Phạm Tuấn
<b>Thư Ký:</b>	Chị Lê Thị Tuyết Dung
<b>Hội Các Bà Mẹ Công Giáo:</b>	Chị Nguyễn Thanh Mỹ
<b>Ca Đoàn Hương Chiếu</b>	Anh Lương Thế Phiệt
<b>Thiếu Nhi Thánh Thể &amp; Giới Trẻ:</b>	HT Kha Trần
<b>Thừa Tác Viên Lời Chúa :</b>	Chị Lê Thị Tuyết Dung
<b>Thừa Tác Viên Thánh Thể/ Lễ Sinh:</b>	Anh Nguyễn Tín
<b>Trưởng Giáo Lý &amp; Việt Ngữ:</b>	Thầy Phạm Tuấn

#### LIÊN LẠC

<b>Linh Mục Quản Nhiệm:</b>	503-548-8989 hoangnhat66@yahoo.com
<b>Ban Mục Vụ:</b>	503-730-7254 cdvn_mucvu@glvnanton.org
<b>Phụng Vụ:</b>	503-770-0811

#### MỤC VỤ & SINH HOẠT

<b>Thánh lễ:</b>	Chúa Nhật: 1:30 chiều • Thứ Năm: 6:30 chiều
<b>Giải tội:</b>	1 tới 1:20 trước Thánh lễ Chúa Nhật và chiều Thứ Năm, hoặc xin hẹn với quý Cha.
<b>Rửa tội:</b>	Xin liên lạc trực tiếp với văn phòng Giáo Xứ Mỹ
<b>Hôn phối &amp; Xin lễ:</b>	Xin liên lạc trực tiếp với Cha Quản Nhiệm
<b>Trường Việt Ngữ và Giáo lý • TNTT</b>	
	• Việt ngữ: từ 11:15 đến 12:15 & Giáo lý: từ 12:30 đến 1:15 chiều CN
	• TNTT sinh hoạt từ 12 đến 4 giờ chiều Thứ Bảy tuần 1 & 3 trong tháng

## Ý CẦU NGUYỆN TRONG THÁNG

### Ý CHỈ CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA - THÁNG 1/2018

*Xin cho các Kitô hữu và các nhóm tôn giáo thiểu số khác ở các quốc gia Châu Á có thể thực hành đức tin của mình.*

## LỊCH CÔNG GIÁO TRONG TUẦN

**21/1:** CN Tuần 3 Thường Niên Năm B

**22/1:** USA-Cầu cho luật thai nhi  
*Th. Vinh sơn, pttđ*

**23/1:** Thứ Ba trong Tuần 3 TN B

**24/1:** Th. Phanxicô Salêsiô, gmts, Lễ Nhớ

**25/1:** Thánh Phaolô trở lại - Lễ Kính

**26/1:** Th. Timothy & Tito, Lễ Nhớ

**27/1:** Th. Angela Merici, đt

**28/1:** CN Tuần 4 Thường Niên Năm B

## THÔNG BÁO

**- Xin cộng đoàn cầu nguyện cho Cha Cố Giuse Nguyễn Đức Hậu** sau một thời gian dài giúp cộng đoàn Việt Nam chúng ta với tư cách quản nhiệm từ lúc khởi đầu. Sau đó ngài bị bệnh nặng, tưởng chừng không thể qua khỏi. Ý Chúa nhiệm mầu đã giúp Ngài bình phục và trở lại phục vụ các cộng đoàn dân Chúa, trong đó có cộng đoàn chúng ta trong các thánh lễ chiều thứ Năm hàng tuần. Tuy không còn tự lái xe được, Chúa đã gửi anh Long đến để giúp đưa đón Ngài trong suốt một thời gian dài, trên 10 năm! Không quản ngại mưa nắng, bão tuyết, Ngài đã đến dâng lễ, giải tội, đi kè liệt...

Thời gian gần đây, do tuổi cao sức yếu, sức khoẻ của Ngài đã càng ngày càng đáng lo ngại. Tuy Ngài vẫn còn sẵn lòng giúp đỡ cộng đoàn chúng ta, nhưng sức khoẻ ngài và sự an toàn của Ngài đã không cho phép Ngài còn có thể tiếp tục giúp đỡ chúng ta. Ngài đã quyết định ngừng phục vụ cộng đoàn chúng ta. Xin cảm tạ ơn Thiên Chúa đã đưa Ngài đến với chúng ta và tri ân Cha Cố đã luôn hết lòng với cộng đoàn chúng ta. Xin mọi người hiệp lời cầu nguyện cho Cha luôn bình an và nhiều sức khoẻ để tiếp tục đời sống tận hiến và phục vụ tha nhân. Nguyện xin Thiên Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse luôn đồng hành với Ngài.

## Lời Chúa qua các bài đọc Lễ Chúa Nhật

### + Bài đọc 1 : Gn 3,1-5.10.

Thiên Chúa sai tiên tri Giona đến thành Ninivê rộng lớn để công bố lời Thiên Chúa phán quyết hủy diệt những kẻ ngoại đạo, theo những tư tưởng ông nhận được tại Israel. Ông ngại ngùng và cố tình đi hướng khác, nhưng Chúa cho tàu chở Giona bị bão, thủy thủ quăng ông xuống biển. Một con cá nuốt ông vào bụng rồi nhả ông trên bờ biển Ninivê. Cuối cùng Giona chỉ còn đành theo lệnh Chúa vào thành rao giảng. Kết quả là thành Ninivê đã hoán cải ngay sau lần giảng đầu tiên của Giona. Dân thành Ninivê đã được ơn tha thứ.

### + Bài đọc 2 : 1Cr 7, 29-31.

Thánh Phaolô nhắc nhở các tín hữu Côrintô về giá trị của thực tại trần gian. Tất cả chỉ mỏng manh không có gì là tuyệt đối vững bền, cho nên đừng dính bám vào của cải

trần gian. Chỉ có Chúa là Đấng tuyệt đối và là cùng đích và duy nhất của cuộc sống, còn tất cả chỉ là tương đối và chóng qua.

### + Bài Tin mừng : Mc 1,14-20.

Bài Tin mừng hôm nay có thể được chia thành 2 phần:

- Phần một : Sau khi Gioan bị bỏ tù, Đức Giêsu khởi sự sự vụ rao giảng Tin mừng ở Galilêa, một vùng đất có đa số là dân ngoại. Nội dung việc rao giảng của Ngài là : "Thời giờ đã mãn và Nước Thiên Chúa đã đến gần. Hãy sám hối và tin vào Tin mừng".

- Phần hai : Để loan báo Nước Thiên Chúa, Đức Giêsu gọi 4 môn đệ đầu tiên mà 3 trong 4 ông đã có dịp gặp Ngài trước kia ở Giêđuêa do ông Gioan Tẩy giả giới thiệu là Anrê và Phêrô, Giacôbê và Gioan. Ngài mời gọi các ông rời bỏ tất cả, từ bỏ cả địa vị xã hội và gia đình của họ để trở nên Tông đồ.

## Chúa Giêsu gọi bốn tông đồ đầu tiên

### 1. Chúa gọi Phêrô và Anrê.

Từ Giêđuêa trở về, các ông lại tiếp tục công việc thường nhật của các ông là đánh cá. Chính trong lúc đang hành nghề mà Chúa đã kêu gọi các ông. Các ông sinh sống bằng nghề đánh cá ở Biển hồ. Biển này dài 21 cây số và rộng 12 cây số, mang nhiều tên khác nhau : Biển hồ, hồ Gênesareth hoặc biển hồ Tiberiade. Gọi là Tiberiade vì vua Antipas muốn lấy lòng vua Tibère nên khi xây một thành phố ở Biển hồ đã lấy tên Tibère mà đặt. Tại đây, khi nghe tiếng Chúa gọi, các ông đã bỏ tất cả mà đi theo Chúa.

### 2. Chúa gọi Giacôbê và Gioan.

Hai ông này là anh em con ông Giêbêđê và bà Salômê, làm nghề chài lưới và thường hợp tác với Simon và Anrê (Lc 15,10) và sống không cách xa nhau. Sau khi Chúa gọi, hai ông cũng mau mắn bỏ mọi sự mà theo Chúa.

### 3. Cách thức Chúa gọi.

Chúa gọi các ông một cách gọn gàng và đơn sơ : "Hãy theo Ta". Vừa nghe, chúng ta thấy 4 ông này tưởng chừng bị thôi miên, vừa nghe một tiếng nói đã đứng lên theo ngay, không suy nghĩ, không tính toán. Thật ra, bốn ông này không xa lạ gì với Chúa Giêsu. Ít ra, hai người đã biết Chúa Giêsu lúc ông Gioan Tẩy giả giới thiệu cho Anrê và Gioan khi Chúa Giêsu đi ngang qua

"Đây là Con chiên Thiên Chúa, Đấng gánh tội trần gian". Hai ông nghe xong liền đi theo Chúa Giêsu. Sau đó, ông Anrê lại giới thiệu Simon cho Chúa Giêsu và Chúa đã nói với Simon : "Người sẽ được gọi là Kê-pha" nghĩa là đá.

### 4. Thái độ của các ông.

Khi Đức Giêsu kêu gọi các ông theo Ngài, các ông đã có thái độ nào ? Ta hãy nghe thánh Marcô kể lại : "Hai ông bỏ cha là Giêbêđê ở lại trên thuyền cùng với các người làm và đi theo Ngài". Tác giả hình như muốn cho chúng ta thấy hai ông đã phải hy sinh lớn lao : hai ông không những bỏ chài lưới, nhưng bỏ cả cha già tức là bỏ cả gia đình để theo Chúa. Chúa đã lôi cuốn được người ta bỏ mọi sự mà theo Ngài. Mà Chúa cũng muốn cho người ta thấy rằng muốn theo Chúa thì phải bằng lòng bỏ tất cả.

Thực vậy, các tông đồ đầu tiên thoát ly mọi sự trước kia đã ràng buộc các ông là để gần bó với Chúa Giêsu. Các ông đi theo Ngài một cách tin tưởng mà không hỏi xem Ngài sẽ dẫn các ông đi đến đâu và tương lai sẽ ra sao. Các ông đi theo Ngài để chia sẻ vui sướng, nhưng đồng thời cũng đồng lao cộng khổ với Ngài. Các ông đi theo Ngài để lãnh nhận lời giáo huấn, lấy đó là mẫu mực cho đời sống mình trước hết, để rồi sau đó tuyên xưng giáo thuyết của Ngài và truyền bá giáo thuyết đó cho mọi người.